

Số: 15 /BC-HĐPH

Tam Đường, ngày 14 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐPH, ngày 12/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tam Đường báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản triển khai các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Từ 01/01/2021 đến 15/8/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 12 văn bản và ban hành 14 văn bản để triển khai, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các văn bản được ban hành đảm bảo đầy đủ, kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

(Có danh sách kèm theo).

2. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện trong xây dựng văn bản phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cơ quan, ban, ngành huyện được giao chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện thường xuyên gửi văn bản xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan về nội dung kế hoạch trước khi được ban hành. Chính vì vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo yêu cầu nội dung kế hoạch đề ra. Ngoài ra, cơ quan thường trực - Phòng Tư pháp đã ký quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan như Hội Liên Hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện được củng cố và kiện toàn theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Tam Đường với 27 thành viên, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực, các thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; 13/13 xã, thị trấn duy trì HĐPH của xã để triển khai thực hiện công tác Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được kiện toàn theo Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện Tam Đường với 13 thành viên, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực, các thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện được kiện toàn theo Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Tam Đường, với 33 đồng chí Báo cáo viên pháp luật (hiện tại đã chuyển công tác đến địa bàn khác 02 đồng chí), trong đó: : Nam 28 đồng chí, nữ 05 đồng chí; Thành phần dân tộc: Dân tộc kinh 26 đồng chí, dân tộc khác 07 đồng chí; Trình độ chuyên môn: 04 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 29 đồng chí có trình độ đại học; Trình độ lý luận chính trị: có 05 đồng chí sơ cấp; 19 đồng chí trung cấp; 09 đồng chí cao cấp.

Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, thị trấn được kiện toàn gồm: có 166 đồng chí.

Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật hàng năm được tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền; được bổ sung đầu sách pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, tuyên truyền và được thanh toán chế độ khi tham gia công tác tuyên truyền.

Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trong các trường học trên địa bàn huyện là 54 đồng chí có trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

2. Các hình thức, biện pháp PBGDPL, nội dung tuyên truyền PBGDPL, trong đó đánh giá hình thức PBGDPL mới, đạt hiệu quả trong thực tiễn bao gồm:

a) Tuyên truyền miệng:

* Hoạt động tuyên truyền miệng của các cơ quan huyện:

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền những văn bản mới, văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Kết quả tại các xã, thị trấn triển khai được 865 cuộc với tổng số 75.720 lượt người tham gia học tập.

- Phân công báo cáo viên pháp luật tuyên truyền tại 13/13 xã, thị trấn với tổng số 26 buổi (hội nghị) với tổng số 2.460 lượt hội viên hội cựu chiến binh và hội nông dân, đoàn thể các xã, thị trấn tham gia.

- Công an huyện đã tập trung tuyên truyền đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, thanh, thiếu niên...kết quả, đã thực hiện được 132 buổi với 9.291 lượt người tham gia học tập, các buổi tuyên truyền chủ yếu lồng ghép cùng các buổi họp dân, họp bản. Đội Cảnh sát giao thông huyện phối hợp Công ty HONDA HÒA AN Lai Châu tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại Trường Tiểu học xã Tả Lèng. Tham dự buổi tuyên truyền có 30 thầy cô giáo và 455 học sinh. Qua buổi tuyên truyền đã trao tặng 05 suất học bổng, mỗi suất 200 nghìn đồng, tặng 30 Mũ bảo hiểm và 50 quyển vở cho học sinh.

Quan tâm đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, gắn với triển khai thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới"... Vận động 100% các bản ký cam kết không trồng, tái trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy.

**) Tuyên truyền thông qua việc biên tập và phát hành tài liệu, tờ gấp pháp luật*

Hội đồng PH PBGDPL huyện đã biên soạn, thẩm định và phát hành 20.000 tờ gấp pháp luật về bầu cử và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, 400 quyển tài liệu hỏi đáp có nội dung tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và 400 cuốn Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phát cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tìm hiểu.

Công an thị trấn Tam Đường đã tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy đến 120 hộ trên địa bàn.

**) Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng*

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông đã đăng tải 56 văn bản triển khai công tác tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử huyện để cơ quan, đơn vị, cá nhân tìm hiểu, học tập; biên soạn, xây dựng được 62 chuyên mục tuyên truyền PBGDPL với các nội dung liên quan đến Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật vệ sinh an toàn thực phẩm; Luật giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, các văn bản có nội dung liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.... bảo đảm đủ nội dung, phong phú về hình thức; cụ thể số tin, bài là 232 với thời lượng Phát sóng là 485 phút. Ngoài ra, các tin, bài, phóng sự, văn bản pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, phát trên các trạm truyền thanh không dây tại cơ sở.

Công an huyện Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng với trên 18 tin, bài có liên quan đến âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và xử lý tội phạm của lực lượng Công an và kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

**) Kết quả PBGDPL tại các trường học:*

Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo 100% các đơn vị trường học làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các buổi họp hội đồng và các lớp học, kết quả, tổ chức được 974 buổi với tổng số hơn 61.296 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tham gia học tập.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không vi phạm pháp luật.

**) Tuyên truyền thông qua triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật”*

Tại các cơ quan tuyên truyền thông qua buổi họp đơn vị, sinh hoạt "Ngày pháp luật" các báo cáo viên là thủ trưởng các cơ quan triển khai 121 buổi với 1.345 lượt cán bộ, công chức tham gia.

**) Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật:*

UBND huyện đã tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ với 38 cá nhân tham gia dự thi, thu hút gần 100 người tham dự. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” do UBND tỉnh Lai Châu phát động đã có 14 video dự thi và có 3 báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt giải; Xây dựng công văn đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2021 do Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động... đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

**) Kết quả lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật*

- Tổ chức cho 13 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ký cam kết không vi phạm pháp luật trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đã tổ chức ký cam kết với trên 5.000 lượt người là cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh tham gia, do đó không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

- Phòng Giáo dục chỉ đạo 38/38 đơn vị trường và văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật.

**) Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật cấp xã; tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, trường học*

Hiện nay, toàn huyện có 56 tủ sách pháp luật dùng riêng (trừ tủ sách pháp luật của lực lượng vũ trang) với tổng số 6.354 đầu sách, trong đó tủ sách pháp luật khối cơ quan, đơn vị cấp huyện: 42 tủ với tổng số 2.301 đầu sách; tủ sách các xã, thị trấn 13/13 tủ với tổng số 3.845 đầu sách. Các tủ sách pháp luật

của các cơ quan, đơn vị huyện chủ yếu là tủ dùng chung với các tài liệu khác; có 42 Tủ sách pháp luật dùng riêng (phòng Giáo dục và đào tạo huyện, 38 trường trực thuộc phòng Giáo dục và đào tạo huyện, phòng Tư pháp, Trường PTDT Nội trú, Trường THPT Bình Lư) các tủ sách dùng riêng đảm bảo khai thác hiệu quả, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn có 4.153 đầu sách, trong đó có 5 xã đặc biệt khó khăn sẽ tiếp tục duy trì tủ sách theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; 8 tủ sách các xã, thị trấn thực hiện chuyển vào Bru điện - Văn hóa và Trung tâm học tập cộng đồng của xã, thị trấn đảm bảo khai thác hiệu quả tài liệu pháp luật.

**) Tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu;*

Phòng Văn hóa thông tin huyện tuyên truyền thông qua hoạt động chiếu bóng vùng cao 29 buổi với 3.150 lượt người xem; tuyên truyền trên xe thông tin lưu động 66 lượt, qua pano 28 cái (196m² gồm 02 cụm to mỗi cụm 30m², 24 cụm nhỏ mỗi cụm 4m², thay 02 mặt biển công trào 40m²).

3. Việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật; tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tuyên truyền các điều ước, thỏa thuận quốc tế; các chương trình phối hợp PBGDPL; các vấn đề được dư luận quan tâm, cần định hướng xã hội

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, kết quả 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, cơ sở đã tổ chức 36 cuộc với 1.370 lượt đối tượng là những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật tham gia học tập.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn treo 15 băng zôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về cải cách tư pháp và cải cách hành chính treo tại nơi công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid 19: Phân công báo cáo viên pháp luật thực hiện tuyên truyền phổ biến tại các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình những nội dung cơ bản của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, văn bản về xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống với dịch bệnh do vi rút covid 19 gây ra và các văn bản pháp luật khác được 537 lượt với hơn 2.500 lượt người tham gia.

4. Triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt giai đoạn 2017-2021

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Tam Đường về thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, phối hợp triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án do UBND tỉnh ban hành tương đối kịp thời; đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án chủ yếu lồng ghép trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác phổ biến giáo dục pháp luật chung do không có nguồn kinh phí để triển khai, thực hiện chương trình, đề án riêng (đã có báo cáo riêng).

5. Công tác hòa giải ở cơ sở.

a) Công tác hòa giải ở cơ sở

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có 126/126 tổ hòa giải với tổng số 676 hòa giải viên, trong đó: nam 536, nữ 140; Dân tộc thiểu số có 613 người; 442 hoà giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ; các hòa giải viên nhiệt tình có kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác hòa giải góp phần tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

- Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: Tổng kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải là 26.000.000 đồng (2.000.000 đồng/năm/xã) và kinh phí hoạt động của 126 tổ hòa giải ở cơ sở là 1.200.000 đồng/tổ được trích từ nguồn chi thường xuyên của UBND xã, thị trấn.

- Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 48 vụ việc hòa giải tại cơ sở, trong đó có 33 vụ việc hòa giải thành, 15 vụ việc không thành, vụ việc tiếp nhận hòa giải thuộc các lĩnh vực hôn nhân gia đình, đất đai, dân sự, an ninh trật tự, mâu thuẫn khác.

b) Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2020, 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đảm bảo thành phần hồ sơ và thời gian quy định; kết quả chấm điểm năm 2020, toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và duy trì, nâng cao các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.

6. Công tác kiểm tra

Việc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được lồng ghép trong các cuộc kiểm tra chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện quy chế

làm việc của UBND huyện và cuộc giám sát thi hành pháp luật do UBMTTQ huyện thực hiện.

7. Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật

Nguồn ngân sách đảm bảo cho hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện do ngân sách nhà nước cấp, cụ thể:

+ Cấp huyện: Năm 2021, tổng kinh phí cấp cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật: 170.000.000 đồng. Kinh phí cấp cho hoạt động tuyên truyền về bầu cử 75.000.000 đồng.

- Cấp xã: Kinh phí cấp cho hoạt động HĐPH xã: tổng 65 triệu đồng (5.000.000 đồng/xã); kinh phí trang bị đầu sách pháp luật 10.000.000 (2 triệu/xã đặc biệt khó khăn).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhìn chung đã có nhiều chuyên viên tích cực, nhận thức về công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

- Việc đầu tư về kinh phí, trang thiết bị cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm từ huyện đến cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phù hợp tình hình thực tế địa phương; hình thức tuyên truyền được áp dụng phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền và mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với pháp luật, từ đó Nhân dân tự giác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Trong thời gian qua, do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân từng bước được nâng lên, vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân được hạn chế; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của các cơ quan, tổ chức được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một số nơi hiệu quả chưa cao, một số cơ sở thực hiện còn hình thức.

- Việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án chưa thường xuyên, Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù chưa thực sự chú trọng;

- Chế độ, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đảm bảo; chưa khuyến khích được đội ngũ này trong công tác tuyên truyền.

- Việc kiểm tra, giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên nên việc đánh giá công tác tuyên truyền chưa sát, chủ yếu dựa theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

3. Nguyên nhân

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn không nhiều, chưa sâu, chưa sát.

- Cơ quan thường trực thiếu biên chế, chưa đủ số lượng nên khó khăn trong công tác tham mưu, đôn đốc, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí cấp cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, chưa đảm bảo chế độ công tác phí cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khi tham gia tuyên truyền theo sự phân công của Hội đồng.

3. Kiến nghị, đề xuất.

- Bố trí nguồn kinh phí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật từ huyện đến cơ sở năm 2022.

Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO.

1. Tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trọng tâm của Trung ương, của tỉnh, của huyện để đôn đốc, theo dõi triển khai đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho hội viên hội phụ nữ các xã, thị trấn toàn huyện.

3. Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn.

4. Trang bị tài liệu, sách pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

6. Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật trên hệ thống thông tin đại chúng.

7. Tăng cường hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; phát huy hiệu quả của tủ sách pháp luật tại các cơ quan, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy ước thôn, bản đã được công nhận; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy ước.

8. Đơn đốc các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí Chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá chấm điểm xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của HĐPH phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tam Đường./.

Nơi nhận:

- Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP.

**TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Nhàn
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP**

DANH MỤC**Văn bản tham mưu và ban hành theo thẩm quyền**

(Kèm theo Báo cáo số: **15/BC-HĐPH** ngày 14 tháng 9 năm 2021
của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện)

Số TT	Số ký hiệu văn bản	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung văn bản	Ghi chú
Văn bản tham mưu cho UBND huyện ban hành				
01	14/KH-UBND	07/01/2021	Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật	
02	68/KH-UBND	20/01/2021	Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021	
03	46/QĐ-UBND	22/01/2021	Công nhận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020	
04	113/UBND-TP	02/02/2021	Công văn tuyên truyền luật bầu cử	
05	163/KH-UBND	23/02/2021	Kế hoạch tuyên truyền cho hội viên hội cựu chiến binh năm 2021	
06	241/KH-UBND	12/3/2021	Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên Hội nông dân huyện Tam Đường năm 2021	
07	326/UBND-TP	30/3/2021	Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử	
08	359/KH-UBND	06/4/2021	Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tam Đường	
09	545/KH-UBND	12/5/2021	Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021	
10	843/UBND-TP	30/6/2021	Công văn đôn đốc thực hiện xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	
11	853/UBND-TP	01/7/2021	Công văn điều chỉnh kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021	
12	1049/UBND-TP	09/8/2021	Tiếp tục triển khai từ sách pháp luật	
Văn bản Hội đồng PBGDPL huyện ban hành				
1	01/KH-HĐPH	31/12/2020	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục	

			pháp luật tháng 01 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
2	02/KH-HĐPH	01/02/2021	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
3	03/KH-HĐPH	26/02/2021	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
4	04/HĐPH	19/3/2021	Về việc trang bị tài liệu về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp	
5	05/KH-HĐPH	29/3/2021	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
6	06A/QĐ-HĐPH	28/4/2021	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
7	06/HĐPH	12/5/2021	Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19	
8	07/HĐPH	12/5/2021	Tăng cường tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp	
9	08/KH-HĐPH	28/5/2021	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
10	09/BC-HĐPH	09/6/2021	Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021	
11	10/KH-HĐPH	28/6/2021	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
12	11/HĐPH	12/7/2021	V/v phát tờ gấp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh	
13	12/HĐPH	13/7/2021	V/v tiếp tục tuyên truyền và gửi Thẻ lệ, nội dung thi Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu	

14	13/KH-HĐPH	28/7/2021	Định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường	
----	------------	-----------	---	--